

## คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ

๑. เป็นวัดที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีชื่อในทะเบียนวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๒. เจ้าอาวาสของวัดนั้นได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระบอบการปกครอง
๓. เป็นวัดที่ได้สร้างขึ้นหรือได้ปฏิสังขรณ์อาคารเสนาสนะจนเป็นหลักฐานถาวร และมีพระภิกษุพำนักอยู่ประจำไม่น้อยกว่า ๕ รูป ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี แต่ระยะเวลา ๕ ปี มิให้ใช้บังคับแก่วัดที่สร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔. ที่ดินที่ตั้งวัดเป็นกรรมสิทธิ์ของวัด โดยมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินเป็นชื่อวัดอย่างถูกต้อง
๕. กรณีที่ดินที่ตั้งวัดเป็นที่ดินของทางราชการ ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อสร้างวัดซึ่งหน่วยงานที่ดูแลรักษาที่ดินนั้นเป็นผู้ออกให้
๖. อุโบสถต้องตั้งอยู่บนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดโดยถูกต้อง
๗. วัดใดที่ประสงค์จะขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้เจ้าอาวาสแห่งวัดนั้นรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา พร้อมด้วยเอกสารประกอบไปยังผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด โดยผ่านความเห็นชอบจากเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ นายอำเภอ และเจ้าคณะจังหวัด

### เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

ลำดับที่	รายการเอกสารประกอบการพิจารณา
๑	แบบรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (ศถ.๗) ผ่านความเห็นชอบจากเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ นายอำเภอ และเจ้าคณะจังหวัด
๒	สำเนาประกาศตั้งวัด หรือประกาศยกวัดร้างฯ หรือหนังสือรับรองสภาพวัด
๓	สำเนาคำตราตั้งเจ้าอาวาส และหรือคำสั่งแต่งตั้งต่าง ๆ เกี่ยวกับเจ้าอาวาส (ถ้ามี)
๔	สำเนาหนังสือสุทธิเจ้าอาวาส สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าอาวาส สำเนาทะเบียนบ้านของวัด
๕	หนังสือรับรองพระภิกษุพำนักอยู่ประจำ ไม่น้อยกว่า ๕ รูป ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๖	สำเนาหนังสือสุทธิพระภิกษุพำนักอยู่ประจำภายในวัด ไม่น้อยกว่า ๕ รูป (เฉพาะในปีปัจจุบัน)
๗	สำเนาเอกสารสิทธิที่ดิน (โฉนด หรือ น.ส. ๓ ก. ถ่ายเท่าขนาดจริงห้ามย่อ ห้ามขยาย) หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด
๘	แผนที่ตั้งวัด แสดงตำแหน่งที่ตั้งที่ดินที่ตั้งวัด สถานที่สำคัญที่ตั้งวัดใกล้เคียงโดยรอบ และเส้นทางคมนาคมโดยสังเขป
๙	<b>แผนผังอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในวัด</b> - การเขียนแผนผังแสดงเขตที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างภายในที่ดินที่จะใช้สร้างวัด ต้องจัดทำแผนผังแสดงรูปที่ดินที่ถูกต้องตามหนังสือสำคัญที่ดินและ/หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน พร้อมแสดงสิ่งก่อสร้างอาคารเสนาสนะที่มีอยู่ (ถ้ามี) - แผนผังแสดงเขตที่ดินและสิ่งก่อสร้างของวัด ให้จัดทำในกระดาษขาว ขนาดไม่ต่ำกว่า A ๓ และระบุมাত্রาส่วนให้ชัดเจน - ให้ระบุอาคารเสนาสนะต่างๆ ภายในที่ดิน ลงในแผนผัง ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิที่พักสงฆ์ หอระฆัง เป็นต้น โดยต้องมีขนาดและตำแหน่งตามสภาพความเป็นจริง หรือจะเกิดขึ้นในอนาคตให้ชัดเจน
๑๐	ภาพถ่ายอุโบสถทั้ง ๔ ด้าน เจ้าอาวาสลงชื่อรับรองภาพถ่าย
๑๑	อื่นๆ หนังสือแก้ไขทะเบียนวัด/เอกสารหนังสือรับรองอื่น ๆ (ถ้ามี) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองท้องถิ่นจากตำบลและอำเภอใหม่ ขอให้แนบสำเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ประกอบด้วย

หมายเหตุ แบบรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (ศถ.๗) พร้อมเอกสารประกอบ จัดทำทั้งหมด ๔ ชุด

ช่องทางการให้บริการ

<p><b>สถานที่ให้บริการ</b>                  กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ สำนักงาน                  พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ชั้น ๓                  ถนนเลียงเมือง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์                  จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔ - ๕๑๔๖๐๗ - ๘                  ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b>                  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้น                  วันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา                  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.</p>
--	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
๑	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b>                      ๑.๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดรับเรื่องการขอรับ                      พระราชทานวิสุงคามสีมาจากวัด                      ๑.๒ ตรวจสอบรายงาน และเอกสารหลักฐานประกอบ                      เรื่องกรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนประสานวัด                      ดำเนินการแก้ไข                      ๑.๓ กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการ                      ตรวจสอบการเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา                      จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประสานวัด                      กำหนดวันลงพื้นที่ตรวจสอบที่ตั้งวัด และสภาพโรง                      อุโบสถ ขนาดกว้าง ยาว และเนื้อที่ที่ขอรับพระราชทาน                      วิสุงคามสีมา ของวัดที่เสนอขอรับพระราชทาน                      วิสุงคามสีมา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับสภาพความ                      เป็นจริง</p>	๓๐ วันทำการ	กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา และกิจการพิเศษ สำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัด สุรินทร์
๒	<p><b>การเสนอเรื่อง/การลงนาม</b>                      ๒.๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบันทึกผลการ                      ตรวจสอบการเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา                      เสนอรายงานพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด                      ๒.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรายงานการขอรับ                      พระราชทานวิสุงคามสีมา พร้อมความเห็นไปยังเจ้าคณะ                      ภาค เจ้าคณะใหญ่ และผู้อำนวยการสำนักงาน                      พระพุทธศาสนาแห่งชาติ</p>	๑๐ วันทำการ	กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา และกิจการพิเศษ สำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัด สุรินทร์
๓	<p><b>การลงนาม/อนุมัติ</b>                      ๓.๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับเรื่องการ                      ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาจากสำนักงานเจ้าคณะ                      ใหญ่ /จังหวัด ตรวจสอบรายงาน และเอกสารประกอบ                      เพื่อดำเนินการตามระเบียบขั้นตอน                      ๓.๒ เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทาน                      วิสุงคามสีมาให้แก่วัดต่างๆ แล้ว</p>	๐ วันทำการ ระยะเวลา มีการ เปลี่ยนแปลง ขึ้นกับปัจจัย ภายนอก	กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	๓.๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทำสำเนา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทาน วิสุงคามสีมาตามรายชื่อที่ได้รับพระราชทาน และแจ้งผู้ว่า ราชการจังหวัด เจ้าคณะภาค และเจ้าคณะใหญ่ทราบ		
๔	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจัดทำบันทึกข้อความ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการประกาศการได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา ให้ผู้ขอรับพระราชทาน วิสุงคามสีมา และเจ้าคณะจังหวัดทราบ	๑๕ วันทำการ	กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา และกิจการพิเศษ สำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัด สุรินทร์
๕	แจ้งนายอำเภอท้องที่ที่วัดนั้นตั้งอยู่ดำเนินการปักหมุด เขตที่ดินตามที่ได้รับพระราชทาน	๐ วันทำการ ระยะเวลา มีการ เปลี่ยนแปลง ขึ้นกับปัจจัย ภายนอก	กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา และกิจการพิเศษ สำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัด สุรินทร์

### กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. กฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. หนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ พศ ๐๐๐๓/๐๔๘๓๒ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบเรื่องการเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
๓. หนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ พศ ๐๐๐๓/๑๒๐๐๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมเกี่ยวกับการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
๔. คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๘ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

